



ด้านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล โทร.๓๑๔๘๗

ที่ ศธ.๐๕๒๓.๑.๔/๖๕๕๓

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ “จากอดีตสู่อนาคต (From Past to Future)” Hope & Happiness @ Home: Maejo University

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์, ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล), รศ.ดร.ศิริพร กীরติการกุล, ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ, ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา, ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่, อาจารย์สุดเขต สกุลทอง

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้จัดโครงการ “จากอดีตสู่อนาคต (From Past to Future)” Hope & Happiness @ Home: Maejo University ขึ้น โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

๑. ๓ ปีของการเปลี่ยนแปลง: การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต (จัดทำเอกสารเผยแพร่ ผลงานของทีมผู้บริหารในรอบ ๓ ปี)
๒. เสียงสะท้อนจากประชาคม (ผู้บริหารพบปะบุคลากร)
๓. มุ่งสู่วิสัยทัศน์ร่วม (สร้างวิสัยทัศน์ร่วมคณบดีใหม่ หลอมรวมใจผู้บริหาร)
๔. ผู้นำที่แม่ใจต้องการ (จากหัวใจและความหวังของประชาคม)
๕. ร่วมกันสร้างสรรค์บ้านของเรา (สร้างความหวัง สู่สันติสุข ในบ้านของเรา)

ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนและวางแผนการดำเนินงานของกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ กองแผนงานจึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ เข้าร่วมประชุมหารือรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม รวมถึงกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ๔๐ ปี ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

(นางรุ่งทิวา เจริญทรัพย์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ยุทธศาสตร์การบริหารความขัดแย้ง
“จากอดีตสู่ออนาคต (From Past to Future)”
Hope & Happiness @ Home: Maejo University

หลักการและเหตุผล

3 ปีภายใต้การบริหารงานของผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยภายนอก และตามนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี เพื่อให้ก้าวต่อไปของการทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยจึงจัดทำชุดโครงการที่มีกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีมผู้บริหาร ที่ต้องการจะให้บุคลากร นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีความคาดหวัง ได้รับความสุข ความสงบ ที่จะเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระยะเวลาการดำเนินงาน

กันยายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียดของโครงการและกิจกรรม

โครงการย่อย	รูปแบบกิจกรรม
<p>1. 3 ปีของการเปลี่ยนแปลง : การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต $100,000$ (3,000 เล่ม x 35 บาท = 100,000 บาท) ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ</p>	<p>กิจกรรม : จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานของทีมผู้บริหารในรอบ 3 ปี เป้าประสงค์ : นำเสนอผลงานในรอบ 3 ปี และสร้างความเข้าใจในประเด็นที่คลาดเคลื่อน วิธีการ : จัดพิมพ์เอกสารผลงานแจกไปตามหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ลง website</p>
<p>2. เสี่ยงสะท้อนจากประชาคม (10,000 บาท x 6 ครั้ง = 60,000 บาท) ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ ยุทธศาสตร์ กองแผนงาน</p>	<p>กิจกรรม : ผู้บริหารพบปะบุคลากร เป้าประสงค์ : อธิการบดี และ ทีมบริหารเดินสายออกเยี่ยมเยียนหน่วยงาน เน้นการรับฟังมากกว่าการนำเสนอ วิธีการ : พบปะบุคลากรของแต่ละคณะ ประมาณ 6 ครั้ง การบรรยายของอธิการบดีแต่ละครั้งไม่เกิน 30 นาที ให้บุคลากรจากหน่วยงานแสดงความคิดเห็น 120 นาที</p>
<p>3. มุ่งสู่วิสัยทัศน์ร่วม (ครั้งที่ 1 จำนวน 80,000 บาท ครั้งที่ 2 สัมมนานอกสถานที่ 2 วัน 200,000 บาท) ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล กองการเจ้าหน้าที่ $200,000$</p>	<p>กิจกรรม : สร้างวิสัยทัศน์ร่วมฉบับใหม่ หลอมรวมใจผู้บริหาร เป้าประสงค์ : สร้างภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารใหม่ การพัฒนาทีมบริหารมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน วิธีการ : จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 งานแสดงความยินดี จัดหลังจากที่คณะบดีใหม่ได้รับการเสนอชื่อ ครั้งที่ 2 การสัมมนาภาวะผู้นำของผู้บริหารอุดมศึกษาให้กับคณะบดี รองคณะบดี ทุกคณะ</p>
<p>4. ผู้นำที่แม่โจ้ต้องการ (10,000 บาท x 5 ครั้ง = 50,000 บาท) ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน</p>	<p>กิจกรรม : จากหัวใจและความหวังของประชาคม เป้าประสงค์ : รวบรวมความคิดเห็นของประชาคมที่มีต่อผู้นำที่เขาต้องการและเป็นที่ยอมรับได้ในสังคมอุดมศึกษา วิธีการ : จัด Forum บุคลากรภายใน ประมาณ 5 ครั้ง</p>
<p>5. ร่วมกันสร้างสรรค์บ้านของเรา (10,000 บาท x 5 ครั้ง = 50,000 บาท) ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน</p>	<p>กิจกรรม : สร้างความหวัง สู่สันติสุข ในบ้านของเรา เป้าประสงค์ : รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นการออกแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม วิธีการ : จัด Forum การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้แทน 5 กลุ่ม ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา เครือข่าย ชุมชน</p>

รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร